

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PGS. TS. Lê Thanh Hùng

HIỆN TRẠNG KINH DOANH VÀ NUÔI CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT TẠI TPHCM

Nguyễn Văn Chinh, Quách Trần Bảo Long và Nguyễn Minh Đức

Trang 1

QUI MÔ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ CỬA HÀNG CÁ CẢNH TẠI TPHCM

Ngô Ngọc Thùy Trang và Vũ Cẩm Lương

Trang 12

HIỆN TRẠNG KINH DOANH CÁ CẢNH BIỂN TẠI TPHCM

Nguyễn Ngọc Quyển và Nguyễn Minh Đức

Trang 20

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ ĐẦU TƯ NUÔI CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT Ở TPHCM

Tô Thị Kim Hồng, Nguyễn Minh Đức và Trần Thị Phụng

Trang 29

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ CHO THÚ VUI CÁ CẢNH BIỂN CỦA NGƯỜI NUÔI GIẢI TRÍ TẠI TPHCM

Nguyễn Ngọc Quyển, Tô Thị Kim Hồng và Nguyễn Minh Đức

Trang 35

NHU CẦU VÀ VAI TRÒ CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TPHCM

Diệp Thị Quế Ngân và Nguyễn Minh Đức

Trang 41

ỨNG DỤNG HỒI QUI LOGISTIC NHỊ PHÂN TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT

Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Văn Chinh

Trang 49

VAI TRÒ CỦA CÁ CẢNH BIỂN ĐỐI VỚI NGƯỜI NUÔI GIẢI TRÍ TẠI TPHCM

Nguyễn Ngọc Quyển và Nguyễn Minh Đức

Trang 56

CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT – HIỆN TRẠNG, LÝ DO SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI NÔNG DÂN

Lâm Quyền và Nguyễn Minh Đức

Trang 64

PHẦN II. THÔNG TIN – THAM LUẬN

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÁ CẢNH TẠI TPHCM

TS Nguyễn Văn Trai

Trang 71

MỘT VÀI SUY NGHĨ TỪ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU CÁ CẢNH Ở TPHCM

KS. Nguyễn Văn Thống

Trang 79

HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT CÁ CẢNH TẠI TPHCM

Lê Thanh Hùng, Vũ Cẩm Lương và William Leschen

(Nguyễn Ngọc Quyển và Nguyễn Văn Dũng lược dịch)

Trang 84

VAI TRÒ CỦA CÁ CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SANG SẢN XUẤT CÁ CẢNH CỦA NHỮNG NGƯỜI NUÔI CÁ THỊT TẠI TPHCM

Ths. Trần Bùi Thị Ngọc Lê

Trang 92

CÂY KIỂNG THỦY SINH TRONG HỒ CÁ CẢNH - HÌNH THỨC GIẢI TRÍ TIỀM NĂNG?

TS. Nguyễn Phú Hòa

Trang 95

CÁ SẼN SẮT – “THIÊN ĐƯỜNG” BỊ LÃNG QUÊN

PGS.TS. Nguyễn Tường Anh

Trang 102

LỜI NÓI ĐẦU

Nuôi cá cảnh là một trong những thú vui giải trí phổ biến nhất trên thế giới. Nằm trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực sản xuất và xuất khẩu cá cảnh lớn nhất trên thế giới, hoạt động xuất khẩu cá cảnh của Việt Nam đã bắt đầu từ hơn 40 năm nay và bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1990. Cá cảnh đã là một trong những sản phẩm góp phần đẩy nhanh kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong những năm vừa qua. Tuy nhiên việc tăng cường xuất khẩu ra thị trường thế giới cũng đang gặp nhiều khó khăn như các hàng rào kỹ thuật, thương mại với những yêu cầu kiểm định sức khỏe vật nuôi, những biến động về tỷ giá cũng như sự gia tăng chi phí vận chuyển,... Khuynh hướng quay về thị trường nội địa đã biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn ở các sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là đối với các sản phẩm thủy sản trong một hai năm nay.

Trong khi đó, Thành Phố Hồ Chí Minh (TPHCM), với tư thế là một trung tâm kinh tế dịch vụ lớn nhất của cả nước, đang phát triển nhanh chóng trong suốt thập kỷ vừa qua. GDP liên tục tăng trên 10%/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ở TPHCM gia tăng khiến cho nhiều người dân đáp ứng được những nhu cầu cơ bản tối thiểu của cuộc sống và hướng đến thỏa mãn những nhu cầu cao cấp hơn như nhu cầu xã hội và nhu cầu giải trí, nhu cầu được tôn trọng. Bên cạnh những thú tiêu khiển khác như văn nghệ, phim ảnh trong lĩnh vực văn hóa, người dân TPHCM cũng ngày càng quan tâm đến và tiêu khiển cùng thú nuôi vật cưng. Trong nhiều gia đình hiện nay, bê cá cảnh được xem như một vật trang trí không thể thiếu và thú vui nuôi cá cảnh giải trí ngày càng phổ biến. Từ đó, thị trường cá cảnh ở TPHCM cũng đang phát triển nhanh chóng. Việc khảo sát hiện trạng sản xuất kinh doanh và đặc biệt là tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người nuôi giải trí cũng như đánh giá đúng vai trò của cá cảnh đối với họ là một yêu cầu thực tiễn. Những thông tin về thị hiếu, những yếu tố tác động đến nhận thức của người nuôi giải trí và cả người sản xuất cá cảnh sẽ góp phần đáng kể vào việc định hướng sản xuất thủy sản trong tương lai.

Hội thảo “Vai trò của cá cảnh đối với người dân TPHCM” được tổ chức với mong muốn góp nhặt và chia sẻ những thông tin mới nhất về hiện trạng, thị hiếu, nhận thức về vai trò của cá cảnh trong những người liên quan đến ngành nghề này.

Là một nội dung của đề tài cấp Bộ “Đánh giá vai trò của cá cảnh đối với người nuôi giải trí và người sản xuất ở TPHCM và xác định một số đối tượng cá cảnh chủ lực có triển vọng phát triển ở thị trường nội địa” (mã số B2009-12-78) do TS. Nguyễn Minh Đức làm Chủ nhiệm đề tài, hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích không chỉ cho nhóm nghiên cứu đề tài mà còn cho tất cả thành viên tham dự và những người quan tâm đến cá cảnh.

Xin chúc hội thảo thành công và kính chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu tham dự.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Trưởng Khoa Thủy Sản

PGS. TS. Lê Thanh Hùng